
Borgarráð 23.8.'18: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um starfslokasamninga sl. 
8 ár - R18080131

Óskað er upplýsinga um hversu margir starfslokasamningar hafa verið gerðir sl. 8 
ár við starfsmenn borgarinnar og hvað þeir hafa kostað? Óskað er eftir 
sundurliðun eftir árum og starfsheitum.


